



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุน นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสุดา สุขอ่ำ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ปฏิบัติราชการแทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนนักเรียนรัฐบาล  
 (แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒)  
 หน่วยดำเนินการคัดเลือก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	สถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง
๑	นางสาววิไล วนาพงศากุล	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา
๒	นางสาวรุ่งฤดี บุญมาทน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส
๓	นางสาวอาหมี เชอมีอ	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จัตตอารี
		ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
		ให้ไปรายงานตัว ณ สถานศึกษาที่เลือก
		ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒